

Vatican hủy bỏ con tem về Ngày Giới trẻ Thế giới đang 'gây tranh cãi'

Thanh Quảng sdb

Con tem giống như bức phù điêu tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc của chế độ độc tài Bồ Đào Nha được xây dựng vào giữa thế kỷ 20 ở thủ đô Lisbon, nước Bồ Đào Nha.

Một con tem kỷ niệm cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 đã được Vatican phát hành vào ngày 11 tháng 5 mô tả hình ảnh của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người trẻ giống như bức phù điêu "Padrão dos Descobrimentos" (Đài tưởng niệm những người khám phá) ở Lisbon, Bồ Đào Nha.



Đài tưởng niệm những người khám phá ở Lisbon, Bồ Đào Nha



Con tem Ngày Giới trẻ Thế giới có hình Đức Thánh Cha Phanxicô thủ lĩnh

(Tin Vatican - Justin McLellan)

Vatican đã thu hồi lưu hành con tem Ngày Giới trẻ Thế giới có hình Đức Thánh Cha Phanxicô với những người trẻ trong một hình ảnh giống như lời tuyên truyền từ chế độ độc tài trước đây của Bồ Đào Nha.

Theo đài phát thanh Renascença của Tòa Thượng phụ Lisbon và Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, một quan chức Tòa thánh đã xác nhận vào ngày 18 tháng 5 rằng con tem đã bị thu hồi không lưu hành và không đưa ra lời giải thích gì.

Con tem, được văn phòng sưu tầm tem của Vatican quảng cáo vào ngày 11 tháng 5, mô tả Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn đầu một nhóm thanh niên hướng tới biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới 2023, giống như bức phù điêu "Padrão dos Descobrimentos" (Đài tưởng niệm những người khám phá) ở Lisbon, một bức phù điêu được xây dựng trong chế độ độc tài bảo thủ của Bồ Đào Nha.

Đài Renascença cho rằng con tem "đã gây tranh cãi trong một số lĩnh vực của Giáo hội Bồ Đào Nha" vì nó giống với tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc do chế độ độc tài của Bồ Đào Nha vào giữa thế kỷ 20. Tem đã được lên kế hoạch đưa vào lưu hành từ ngày 16 tháng 5.

Bức phù điêu, đứng bên bờ sông Tagus ở Lisbon, được cho là diễn tả quá trình khám phá và chiếm thuộc địa của Bồ Đào Nha. Với một cây thánh giá khổng lồ ở

trung tâm, bức tượng được trang trí bằng hình các nhà thám hiểm, trong đó có Vasco da Gama và Thánh Phanxicô Xaviê đang nhìn ra biển cả...

Khi giới thiệu con tem, Vatican cho hay giống như Nhà hàng hải Henry đã hướng dẫn thủy thủ đoàn của mình khám phá Tân Thế giới, con tem cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô đang hướng dẫn những người trẻ và Giáo hội như thủ lĩnh cho "con tàu của thánh Phêrô trong việc khám phá những gì ngoài chân trời."

Dịch vụ bưu chính Vatican dự kiến phát hành 450.000 con tem giá 3,10 euro.

